

Loài Người: Tác Phẩm Của Đức Chúa Trời



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Sáng thế Ký 1:27; 1:26; Mác 12:13-17; Sáng thế Ký 2:19-25; Công vụ 17:26; Rô-ma 5:12-19.

Câu Gốc: “Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài” (Thi thiên 100:3).

Tư Tưởng Quan Trọng: Đức Chúa Trời tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài. Tội lỗi đã làm hư hỏng hình ảnh đó. Chương trình của Đức Chúa Trời là phục hồi hình ảnh đó trong chúng ta.

Một tư tưởng gia của thế kỷ thứ mười chín, Arthur Schopenhauer, trong khi đang suy nghĩ sâu xa về việc làm người nghĩa là gì, thì ông lơ đãng đụng vào một người đang đi trên đường. Người bị đụng giật dữ hỏi, “Ông nghĩ ông là ai vậy?”

Schopenhauer đáp lại, “Tôi là ai à? Ước gì tôi biết được điều đó.”

Tôi là ai? Là con người, chúng ta là ai? Chúng ta làm gì ở đây? Chúng ta đến đây bằng cách nào, và tại sao?

Đây là những câu hỏi rất quan trọng mà loài người ngày nay vẫn còn tranh luận. Nhưng Kinh Thánh trả lời tất cả những câu hỏi này. Đó là vì có một sự liên hệ chặt chẽ giữa loài người và sự sáng tạo. Không có giáo lý Kinh Thánh nào khác quan trọng cho sự hiểu biết của chúng ta hơn là loài người và sự sáng tạo. Đây là vì điều này tập trung vào *sự khởi đầu* của chúng ta và chúng ta hiện hữu thế nào.

Sự tiến hóa thì không giống sự Sáng tạo chút nào. Thuyết tiến hóa lý luận rằng đời sống chúng ta không có mục đích gì cả. (Nói cách khác, chúng ta ở đây do một sự ngẫu nhiên.) Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta được Đức Chúa Trời tạo nên. Sự tiến hóa và sự Sáng tạo là hai cách dạy dỗ rất khác nhau. Cả hai có những tư tưởng chống đối nhau về sự sống bắt đầu trên đất thế nào và về chúng ta, những con người, là ai.

Sự Sáng Tạo Và Sự Khởi Đầu Của Loài Người

Sáng thế Ký 1:27 nói gì về sự khởi đầu của chúng ta rất khác với những quan điểm khác về sự khởi đầu của loài người, như thuyết tiến hóa?

Thật không thể nhầm lẫn rằng Đức Chúa Trời có một *chủ đích* khi dựng nên loài người. Kinh Thánh không hề nói tới tư tưởng về may rủi. Chúng ta được ban cho mục đích trong đời sống, và một bản chất đặc biệt, ngay từ lúc khởi đầu.

Được tạo nên như “hình ảnh của Đức Chúa Trời” nghĩa là được tạo nên có một mục đích thật và rõ ràng. Điều này quan trọng vì một số tư tưởng gia đã tranh luận rằng loài người phải tự tạo ra ý nghĩa và mục đích cho riêng mình. Đó là vì, họ lý luận, chúng ta đến đây không có ý nghĩa hay mục đích cho mình. Thí dụ, nếu sự tiến hóa đúng, một người có thể lý luận rằng không có mục đích cho đời sống vì chúng ta vào đời do sự rủi ro. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta được tạo nên có một mục đích, giống như hình ảnh Đức Chúa Trời và được tạo nên để đem lại sự vinh hiển cho Ngài.

Khi nói về sự khởi đầu là nói về lịch sử. Hãy đọc Giu-đe 14; Rô-ma 5:12-21; và 1 Cô-rinh-tô 15:20-22. Những câu này giúp chúng ta hiểu thế nào rằng A-đam là một người thật, đã sống trên trái đất, theo Sáng thế Ký 1, 2? Tại sao lại quan trọng để hiểu rằng A-đam là một nhân vật lịch sử?

Đáng ngạc nhiên biết bao là một số các tư tưởng gia về Kinh Thánh không tin rằng A-đam có thật. Họ nói rằng A-đam là một huyền thoại, một biểu hiệu cho tất cả loài người trên đất, nhưng không phải là một người thật. Một người có thể có những sự tin tưởng này vì họ bóp méo các câu đó, trong cả Cựu Ước và Tân Ước.

Hãy suy nghĩ về sự kiện rằng bạn được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều này nói gì với bạn về giá trị có sẵn trong bạn, dù bạn có lỗi lầm hay khuyết điểm gì?

Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời: Phần 1

Như chúng ta đã thấy hôm qua, A-đam và Ê-va là những người thật, không phải là biểu tượng hay huyền thoại. Họ là thịt và huyết, được tạo nên “theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.” Thật rõ ràng, được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là một điều tốt và đặc biệt. Và đó là điều khiến chúng ta có giá trị. Nhưng, điều đó nghĩa là gì?

Xin đọc kỹ Sáng thế Ký 1:26. Đức Chúa Trời phán loài người được tạo nên theo hình ảnh của Ngài. Kết quả của việc đó là gì? Và điều đó giúp chúng ta hiểu thế nào ý nghĩa của “hình ảnh Đức Chúa Trời”?

Sáng thế Ký 1:26 nói về ý định của Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên loài người theo hình ảnh của Ngài, sau đó truyền cho người làm việc. Được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là điều cần thiết để làm một công việc đặc biệt. Thí dụ, loài người có quyền “quản trị” trên tất cả những gì Đức Chúa Trời đã tạo nên. Vậy, “hình ảnh của Đức Chúa Trời” chỉ về những sự ban cho về thể chất, tinh thần, xã hội, và thiêng liêng mà loài người cần để làm theo mục đích của Đức Chúa Trời. “Quản trị trên” tất cả các loài thọ tạo chắc chắn đòi hỏi sự tôn trọng, quan tâm, và quản lý tốt. Con người phải làm việc một cách đặc biệt với các loài vật sống khác. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời làm việc với loài người thế nào. Được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là loài người đại diện cho Ngài ở thế gian.

Thật là một trách nhiệm vĩ đại!

Hãy đọc Mác 12:13-17. Các câu này giúp chúng ta hiểu thế nào việc được tạo nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời?

Đức Chúa Giê-su dường như khuyên rằng, “Hãy đem cho ta xem một đồng tiền của Sê-sa. Nó có hình của Sê-sa. Vậy đồng tiền đó thuộc về Sê-sa. Nhưng hãy hiến dâng mình cho Đức Chúa Trời. Các người có hình ảnh của Ngài, và các người thuộc về Ngài.” – Phỏng trích Millard J. Erickson, *Christian Theology* (Michigan: Baker Book House, 1998), tr. 515.

Làm thế nào chúng ta dùng lời khuyên này cho có ích lợi trong đời sống mình? Chúng ta có thể bày tỏ mình có hình ảnh Đức Chúa Trời trong tình yêu thương, sự trung thành và trung tín đối với Ngài và trong việc chúng ta đối xử với tha nhân. Một lần nữa, được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là một điều được bày tỏ bằng các hành động của chúng ta.

Hình Ảnh Của Đức Chúa Trời: Phần 2

Có điều nữa về việc được “tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời,” nghĩa là chúng ta được tạo nên để ở trong những mối tương giao. Những mối tương giao này là gì? Và chúng ta hành động thế nào trong các mối tương giao đó?

Hãy đọc Sáng thế Ký 2:19, 20. Những câu này nói thế nào về sự tương giao gì giữa loài người và thế gian?

Hãy lưu ý A-đam được ban cho sự tự do ở đây. Ông đặt tên các loài súc vật mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Chúa không đặt tên chúng. Ngài để cho A-đam làm công việc đó. Hai câu này cho thấy Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận bất cứ tên nào A-đam đặt cho các thú vật đó.

Xin đọc Sáng thế Ký 2:20-25. Các câu này cho thấy nhiều hơn các mối tương giao đối với những người được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời như thế nào?

Hàng trăm năm vừa qua, nhiều điều đã được viết về ý nghĩa của những câu này. Điều hấp dẫn ở đây là sự gắn gũi giữa A-đam và Ê-va. A-đam được tạo nên từ bụi đất và Ê-va được tạo nên từ A-đam (điều này giúp phân biệt bà với tất cả các vật sống khác ở trên đất). Được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời chắc chắn là nói về mối tương giao thân mật và yêu thương (điều này chắc chắn bày tỏ mối tương giao trong chính Ba Ngôi Đức Chúa Trời).

Bây giờ hãy nghiên cứu Sáng thế Ký 1:27 cùng với Sáng thế Ký 3:20 và Công vụ 17:26. Những câu này cho thấy thế nào sự hiệp nhất giữa cặp vợ chồng đầu tiên (A-đam và Ê-va) và tất cả nhân loại đã từng sống. Sự hiệp một của nhân loại nói gì về các vấn đề như chính trị và đạo đức, ví dụ như công bằng và sự kỳ thị chủng tộc?

Hình Ảnh Bị Lu Mờ

Một trong các nan đề lớn cho những người tin vào thuyết tiến hóa là chấp nhận chuyện tích trong Kinh Thánh về sự Sa ngã. Trong Kinh Thánh, thế gian và loài người khi được tạo nên thì tốt lành. Chỉ có qua tội lỗi mà sự đau khổ và sự chết vào trong thế gian. Sự dạy dỗ của thuyết tiến hóa không đồng ý với cả hai điều này. Thuyết này dạy rằng sự đau khổ và sự chết là một phần trong việc tiến trình của sự sáng tạo.

Hãy tưởng tượng thuyết này nói gì về bản tính của Đức Chúa Trời nếu Ngài tạo nên chúng ta theo như thuyết tiến hóa dạy. Đức Chúa Trời dùng bạo lực, sự ích kỷ, và kẻ mạnh điều khiển kẻ yếu để tạo nên một con người hoàn hảo và vô vị kỷ, rồi kẻ đó “sa” vào tình trạng bạo động, ích kỷ, và kẻ mạnh điều khiển kẻ yếu. Đây là tình trạng Ngài phải giải cứu hoặc đương đầu với sự trừng phạt cuối cùng.

Cũng hãy suy nghĩ về sự tiến hóa sẽ làm gì đối với chương trình cứu rỗi. Giả thử Chúa đã lựa chọn để sinh ra làm một người nhưng thật ra là con khỉ tiến hóa. Vậy, là con khỉ tiến hóa, Chúa đến để loại trừ sự chết, “kẻ thù cuối cùng” (1 Cô-rinh-tô 15:26). Nhưng làm thế nào sự chết là “kẻ thù” khi sự chết là một trong những phương pháp Đức Chúa Trời lựa chọn để tạo nên loài người? Chúa cần phải đi tìm nhiều người tiền sử đã chết và những nhóm khác của con khỉ tiến hóa trước khi Ngài có thể cuối cùng tìm được một người theo hình ảnh của Ngài. Vậy, Đức Chúa Giê-su đến để cứu loài người ngay từ phương pháp Đức Chúa Trời dùng để tạo nên loài người từ lúc ban đầu? Những tư tưởng này hoàn toàn không phù hợp với Kinh Thánh!

Hãy đọc Rô-ma 5:12-19 và Cô-lô-se 3:10. Những câu này giúp chúng ta thế nào để hiểu tội lỗi đã làm gì cho loài người? Đề tài thiện ác đấu tranh phù hợp thế nào vào bức tranh toàn diện? Xin đọc 1 Giăng 3:8.

Tội lỗi đã ảnh hưởng tất cả mọi phần của đời sống con người, và ngay cả trái đất. Ellen G. White nói về ba sự rửa sả trên thế gian. Sự rửa sả thứ nhất là kết quả của sự sa ngã của A-đam. Sự rửa sả kế đó xảy ra sau khi Ca-in giết A-bên. Lờ rửa sả thứ ba theo sau sự hủy hoại do trận Đại hồng thủy đem lại. Các tư tưởng gia về Kinh Thánh cũng nói về “sự trụ lạc hoàn toàn.” Điều này có nghĩa là mỗi phần của đời sống con người đã bị tội lỗi làm hư hoại. Khi nhìn quanh thế giới, và ngay cả nhìn vào chính mình, chúng ta thấy rất dễ để nhận ra điều đó, đúng không?

Một số người tin tưởng rằng bạo lực, đau khổ và chết đều là những phần của Đức Chúa Trời tạo nên loài người. Những người khác tin rằng bạo lực, đau khổ và chết là một phần của Sa-tan cố gắng để hủy diệt loài người mà Đức Chúa Trời đã tạo nên. Hãy nghĩ về những sự khác biệt trong bản tính Đức Chúa Trời mà hai quan điểm khác biệt này trình bày.

Sự Phục Hồi

Những hậu quả của tội lỗi thật là khủng khiếp ở trên đất. Nhưng chúng ta vẫn còn có hy vọng. Kinh Thánh nói về sự tu bổ và phục hồi lại hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chúng ta.

Hãy đọc kỹ Rô-ma 8:29; 2 Cô-rinh-tô 3:18; và Ê-phê-sô 4:23, 24. Những câu này đem lại niềm hy vọng gì?

Kinh Thánh rõ ràng đề cao niềm hy vọng là hình ảnh của Đức Chúa Trời sẽ được tái tạo trong chúng ta. Nhưng đây không phải là kết quả của việc làm chúng ta. Kinh Thánh cho thấy Đấng Christ là nền tảng của niềm hy vọng cho sự đổi mới đó. Bất cứ sự thay đổi nào được làm trong đời sống chúng ta, niềm hy vọng cứu rỗi phải luôn luôn lệ thuộc vào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta. Sự cứu rỗi được ban cho là đặt trên nền tảng sự công bình của Đức Chúa Giê-su, chứ không phải của chúng ta.

Trong 2 Cô-rinh-tô 5:17, có sự liên hệ thế nào với sự tái tạo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong con người? Có phải làm một người mới đặt người đó ngoài vòng tội lỗi và những hậu quả của nó trong kinh nghiệm của con người chăng? Kinh nghiệm của bạn nói gì về câu trả lời của bạn?

Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức trong trận chiến thiêng liêng với Satan. Đó là cuộc đấu tranh giữa xác thịt và Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16, 17). Những người được đổi mới theo hình ảnh Đức Chúa Trời thấy trận chiến này rất thật trong kinh nghiệm của họ. Vì thế họ chấp nhận sự thách thức trong sức mạnh của Chúa (Ê-phê-sô 6:10-13). Nếu chúng ta cũng lựa chọn được tái tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời, thì chúng ta đặt mình bên phe của Chúa trong cuộc thiện ác đấu tranh vĩ đại. Ellen G. White viết về những người có kinh nghiệm về quyền lực đổi mới của Đấng Christ. Bà nói, “Vì kinh nghiệm này, Cơ Đốc nhân đừng ngồi thoải mái với những điều đã làm cho họ. Ai đã quyết định xông vào trận chiến thiêng liêng sẽ cảm thấy những tấn công của Sa-tan chống lại bản chất tội lỗi của mình. Mỗi ngày, họ phải tái dâng hiến mình cho Đức Chúa Trời. Mỗi ngày, họ phải chiến đấu với điều ác. Những thói quen cũ sẽ cố gắng điều khiển họ. Họ phải luôn luôn tỉnh thức về những điều này. Họ cần siêng năng trong sức mạnh của Đấng Christ để được chiến thắng.” – Phỏng trích *The Acts of the Apostles*, tr. 476, 477.

Thứ Sáu *19 Tháng 10

Nghiên Cứu Bổ Túc: Hãy đọc Ellen G. White, “The Creation,” tr. 44-51, trong *Patriarch and Prophets*.

“Ban đầu, loài người được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Họ có sự hiệp một hoàn toàn với thiên nhiên và với luật pháp Chúa. Các nguyên tắc của sự công bình được viết trong lòng họ. Nhưng tội lỗi đã phân rẽ họ khỏi Đức Chúa Trời. Họ không còn bày tỏ hình ảnh của Đức Chúa Trời. Lòng họ luôn luôn chống lại các nguyên tắc của luật pháp Chúa. ‘Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được’ (Rô-ma 8:7). Nhưng ‘Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài’ (Giăng 3:16). Bằng cách này, loài người có thể được phục hồi lại với Đức Chúa Trời. Qua Đấng Christ, con người có thể được phục hồi để hiệp một với Chúa. Lòng người phải được đổi mới bởi ân điển của Ngài. Họ phải có một đời sống mới từ thiên thượng. Sự thay đổi này là sự tái sanh. Không có sự tái sanh, Chúa Giê-su phán, ‘thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời’ (Giăng 3:3).” Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy*, tr. 467.

“Mục đích thật của sự giáo dục là phục hồi hình ảnh Đức Chúa Trời trong linh hồn. Ban đầu Chúa tạo nên con người theo hình ảnh Ngài. Chúa ban cho con người một bản tính cao thượng. Tâm trí họ rất quân bình. Tất cả quyền lực của con người đều hiệp một với Đức Chúa Trời. Nhưng sự Sa ngã và những hậu quả của tội lỗi đã làm hư hỏng các sự ban cho này. Tội lỗi đã hủy hoại và hầu như loại bỏ hình ảnh Đức Chúa Trời trong con người. Vì thế, Chúa đã hoạch định chương trình cứu rỗi để phục hồi hình ảnh của Ngài trong con người. Và thời kỳ ân điển được ban cho loài người.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Patriarch and Prophets*, tr. 595.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Sự dạy về thuyết tiến hóa phù hợp thế nào với đề tài thiện ác đấu tranh? Sa-tan dùng giáo lý này thế nào để hủy diệt đức tin nơi Kinh Thánh?
- 2 Hãy đọc qua Tân Ước. Tìm tất cả các câu nói về A-đam. Các nhà viết Tân Ước tin rõ ràng thế nào A-đam là một người thật? Tại sao điều đó rất quan trọng cho sự hiểu biết chúng ta là ai, chúng ta sa vào hoàn cảnh của mình thế nào, và niềm hy vọng chúng ta trong Chúa Giê-su?
- 3 Hãy suy nghĩ thêm về tư tưởng hình ảnh của Đức Chúa Trời được phục hồi. Đức Chúa Trời dự định cho chúng ta thế nào để hiểu sự đổi mới này, đặc biệt là khi chúng ta bị đau ốm, già nua và chết?
- 4 Hai sự dạy dỗ quan trọng về thuyết vật lý lượng tử và thuyết tương đối (Quantum theory & general relativity) – hoàn toàn trái nghịch nhau. Điều này nói là chúng ta phải cẩn thận thế nào khi chấp nhận những thuyết khoa học?